



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
30 มีนาคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นข่าวการดำเนินงาน สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, เว็บไซต์สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น

-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า นายกฯ ขอบคุณประชาชน เจ้าหน้าที่ สร. เจ้าหน้าที่ ศบค. ทุกคนที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย รวมถึงสื่อมวลชนและประชาชนที่เผยแพร่ข้อความสร้างสรรค์ผ่านโซเชียลมีเดีย สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ประเทศชาติต้องการ นอกจากนี้ ได้สั่งให้สร.รายงานข้อมูลเป็นทวิตไลน์เพื่อวิเคราะห์หรือออกมาตราการแก้ปัญหา และให้แต่ละจังหวัดรวบรวมรายงานและข้อกำหนดของจังหวัด เพื่อนำมาสื่อสารให้ประชาชนปฏิบัติตาม รวมถึงกำชับเรื่องการหาหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ประชาชนมีใช้อย่างเพียงพอ ผกข้อคิดถึงคนไทย “รวมกันเราติดหมู่ แยกกันอยู่เรารอด”

สื่อที่นำเสนอ นสพ.สยามรัฐ, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า, มติชน, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, prachachat, mcot, tnn, innnews

-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้กำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้ลงนามแต่งตั้งหน่วยงานภายใต้ ศบค. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้เจ้าหน้าที่แต่ละด้านภายในโครงสร้างกลุ่มต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1.สำนักเลขาธิการ 2.สำนักประสานงานกลาง 3.ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 4.ศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน 5.ศูนย์ปฏิบัติการกระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์สำหรับประชาชน 6.ศูนย์ปฏิบัติการด้านการควบคุมสินค้า 7.ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ 8.ศูนย์ปฏิบัติการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม 9.ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง และ 10.ศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยรายงานตรงสู่นายกฯ เพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการทันทีหากมีข้อติดขัด และให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, บางกอกโพสต์, เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ข่าวสด, ผจก.รายวัน, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแอสซีทีฟ, tnnthailand, thaiquote, thansetthakij, mthai, js100, mcot, one31, bangkokbiznews

-เสนอข่าว สร.แถลงพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 143 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวมเสียชีวิต 7 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 111 ราย ยังรักษาในรพ. 1,270 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 1,388 ราย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในกลุ่มผู้ป่วยใหม่ 8 ราย พบว่า 6 ราย ติดจากการสัมผัสกับผู้ป่วย อีก 2 รายยังต้องสอบสวนโรคให้แน่ชัด ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากอิตาลี 83 คน ที่กักตัวที่อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบครบ 14 วัน ทุกคนตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กลับบ้านได้ทั้งหมด

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า อยากให้บุคลากรทางการแพทย์ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี ทั้งระหว่างปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวัน สำหรับการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันต้องมีความเหมาะสม ยกตัวอย่าง การใส่ชุดป้องกัน 20 คนเพื่อใส่ท่อช่วยหายใจคนเดียวเป็นการใช้อุปกรณ์มากเกินไปจนความจำเป็น เพราะของมีจำกัด หากสถานการณ์แพร่ระบาดทั่วโลก ยังรุนแรงต่อไป อุปกรณ์สำคัญหลายชิ้นจะขาดแคลน ทุกฝ่ายต้องช่วยกันใช้ชุดอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม สำหรับผู้ป่วยที่อาการวิกฤต ขณะนี้มี 17 ราย 50% เป็นผู้สูงอายุมากกว่า 70 ปี และมีโรคเรื้อรังประจำตัว จึงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญ ขอให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว และกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปีลงมา ปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลและสร.กำหนดอย่างเคร่งครัด ขอให้อยู่ในบ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก เมื่อมีอาการป่วย มีไข้ ไอ มีอาการระบบทางเดินหายใจ ให้รีบพบแพทย์โดยเร็ว เนื่องจากในผู้ป่วยที่มีอายุน้อย อาการจะยิ่งน้อยหรือแทบไม่มีอาการเลย ไม่จำเป็นต้องรับยาต้านไวรัส และหายเร็วกว่าคนที่มีความอายุมาก สำหรับมาตรการในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันจากเบาไปหนัก โดยมาตรการ Social Distancing เป็นมาตรการที่ทำให้เกิดผลมากที่สุด

-นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 รายที่ 7 เป็นเพราะไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคตั้งแต่แรก และปล่อยให้กลับบ้านจนมีอาการรุนแรงในภายหลังว่า เนื่องจากผู้ป่วยไม่ให้ประวัติการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ทำให้ยากต่อการควบคุมป้องกันโรคและการรักษา ซึ่งที่ผ่านมา กรณีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็มาจากการปกปิดข้อมูล ต้องขอความร่วมมือประชาชนอย่าปกปิดข้อมูล

สื่อที่นำเสนอ : nationtv

-เสนอข่าว นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ไม่น่าเป็นไปได้ที่สงกรานต์นี้ ไทยจะติดเชื้อกว่า 3 แสนราย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน</p> <p>-เสนอข่าว อภ.ผยจัดส่งอุปกรณ์ หน้ากาก ชุดป้องกัน ยา ให้ รพ.ที่ดูแลผู้ป่วยโควิดตามจำนวนผู้ป่วยในรอกอบการรักษารักษา 10 วัน ยืนยันสต็อกหน้ากากอนามัยมีเพียงพอ ส่วน N95 และชุด PPE เร่งเจรจากับจีน ด้านภาคใต้ตอนล่างสำรองของพอดูแลต่อเนื่อง 2 สัปดาห์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ isaranews, ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, tnnthailand, newtv, prachatai</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงกรณีประเทศสเปนยกเลิกนำเข้าชุดทดสอบหาแอนติเจนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากจีน ซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่กรมฯ และ อย.พิจารณาอนุญาตให้นำเข้า โดยมีรายงานว่ามีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับกการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ ว่า ไม่มีนักการเมืองมาขึ้นนำ การอนุญาตเป็นการพิจารณาร่วมกันของคกก.พิจารณาทั้งความจำเป็นและความไว ตั้งเกณฑ์ไว้ในระดับสูง เพราะยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานของระดับโลก ซึ่งมีทั้งที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดและผ่านแบบมีเงื่อนไข ด้านอย.ได้ยกเลิกการอนุญาตนำเข้าแล้ว ส่วนอีกบริษัทกำลังหาข้อมูลเพิ่มเติมและจะเรียกผลิตภัณฑ์มาตรวจสอบอีกครั้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว อย.เตือนนายช่างาเชื้อโรคขายออนไลน์เสี่ยงเป็นของปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง ประธานคณะทำงาน รพ.สธ. เปิดเผยว่า สธ.ได้เสนอให้ใช้โรงแรมเป็นสถานที่ในการดูแลและกักตัวผู้ป่วยที่อาการไม่หนัก โดยโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับงบประมาณของสธ.ตอบแทน นำร่องโรงแรมในพื้นที่กรุงเทพฯ ก่อนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ ยืนยันว่า โครงการนี้จะเกิดขึ้นภายใต้ความเห็นชอบของแพทย์และความสมัครใจของคนไข้ และหลังจบโครงการ สธ.พร้อมที่จะทำความสะอาดให้เต็มรูปแบบ รวมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์เชิงบวกให้กับโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว เพจเฟซบุ๊ก ที่นี้แม่อ่อน ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า #ส่งนักรบออกสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็น #ส่งแรงใจไปช่วย บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สันกำแพง ผลัดแรกต้องอยู่ที่นี้ 3 เดือน โดยเชียงใหม่ใช้รพ.สันกำแพง เป็นที่รองรับรักษาผู้ป่วยโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อนุชิต นิยมปัทมะ อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ รพ.มหาสารนครราชสีมา โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า เด็กน้อยอายุ 9 ขวบ ติด covid-19 บอกอยากกินมาม่า ต้องใส่ชุดอวกาศไปขงมาม่า ณ ห้องแยกโรค ปล.เด็กติด covid-19 ส่วนมากอาการไม่ค่อนหนัก และมาม่าคือเสบียงเจ้าหน้าที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.คมชัดลึก, มติชน, เว็บไซต์ผจก.รายวัน, คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว สปสช.ได้รับอนุมัติงบกลางจากรัฐบาล 3,260 ล้านบาท รวมกับงบ สปสช.อีก 1,020 ล้านบาท รวมเป็น 4,280 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 แก่สถานพยาบาล ขณะนี้ได้จัดทำหลักเกณฑ์การจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอ รพ.สธ.ลงนาม ส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับชุด Screening test อยู่ระหว่างรอความชัดเจนด้านวิชาการ พร้อมเตรียมจัดทำแนวทางการจ่ายชดเชยกรณีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่ต้องกักตัวที่บ้าน และผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงที่รพ.สนาม คาดว่าจะจ่ายจากงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่สามารถจ่ายได้ทุกสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน</p>	
<p>ประเด็นผลกระทบ</p> <p>1.การกระจายเวชภัณฑ์ที่ได้รับบริจาค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจDrama-addict, เว็บไซต์Amarintv, เว็บไซต์sanook</p> <p>-โพสต์ข้อความถึง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ กระทรวงสาธารณสุข และ นายกฯ ว่า คนในวงการแพทย์ถามมาว่าตอนนี้เรายังรับบริจาคหน้ากากอนามัย เพราะของขาดทุกพื้นที่ และหน้ากากอนามัยที่แจกหามาบริจาคให้หลายแสนชิ้นมาถึงไทยตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. แต่ยังไม่ถึง รพ.ที่ขาดแคลน ตอนนี้อยู่ที่ไหน และขั้นตอนการส่งให้ รพ. อยู่ถึงขั้นตอนไหน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, มติชน, ผจก.รายวัน, innnews, sanook</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รพ.สธ. เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่ รพ.รามธิบดีจักรีนฤเบดินทร์ ขณะนี้รับผู้ป่วยได้ 70-80 คน อภ.ได้จัดส่งอุปกรณ์ป้องกันที่ได้รับบริจาคจากมูลนิธิแจ๊ค หม่า และมูลนิธิอาลีบาบา ให้สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามธิบดี รพ.จุฬาลงกรณ์ และรพ.ศิริราช ประกอบด้วย ชุดป้องกันตนเอง (Protective Suit) แห่งละ 10,000 ชุด และหน้ากากอนามัย แห่งละ 10,000 ชิ้น ส่วนที่เหลือจะจัดส่งให้รพ.ยะลา รพ.ปัตตานี และรพ.นราธิวาส นอกจากนี้ได้รับข้อมูลจากอภ.ว่า ในวันที่ (30 มี.ค.) จะได้รับยาอะวีแกนที่จัดซื้อจากจีน 40,000 เม็ด และอีก 100,000 เม็ดภายในวันศุกร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์คมชัดลึก, nationweekend, thansetthakij</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รพ.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กว่า วันนี้ รองนายกฯ นำไปมอบให้รพ.รามธิบดีจักรีนฤเบดินทร์ และพรั่งนี้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กำลังจะลำเลียงไปที่รพ. ศิริราช รพ.จุฬาฯ และ รพ.3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากมีผู้ป่วยจำนวนมาก และจะกระจายไปรพ.ต่างๆ ตามความจำเป็นต่อไป ที่ต้องใช้เวลา 2 วัน เนื่องจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จำเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพของทั้งหมดก่อนกระจายไปให้บุคลากรทางการแพทย์</p> <p>2.เตรียมรับศ.ไทยกลับจากปากีสถาน สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์มติชน</p> <p>-เสนอข่าว ศอ.บต.ได้รับประสานการเดินทางกลับของศ.ไทยจากปากีสถาน 221 คน จะทยอยกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 29 มี.ค. เที่ยวบิน TG 350 อิสลามาบัต ปากีสถาน เวลา 00.15 น.ตามเวลาประเทศไทย ได้แจ้งต่อไปยังผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดเพื่อเตรียมพร้อมประสาน อสม. เจ้าหน้าที่รพ.สต. อาสาในพื้นที่ ติดตามดูแล สร้างความเข้าใจกับครอบครัว</p> <p>3.นักโทษแหกคุกอ้างกลัวติดเชื้อโรคโควิด-19 สื่อที่นำเสนอ : nationweekend</p> <p>-เสนอข่าว อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ลงพื้นที่จ.บุรีรัมย์ เพื่อตรวจสอบสถานการณ์นักโทษเรือนจำบุรีรัมย์ประมาณ 100 ราย ก่อเหตุจลาจล เผาเรือนจำ ประท้วงเจ้าหน้าที่ หลังจากมีนักโทษสร้างความตื่นตระหนกเกี่ยวกับการติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมสถานการณ์ เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ 6 ราย โดยบางส่วนหลบหนีออกไปได้</p> <p>4.เสนอเลิกตั้งด่านคัดกรองและการใช้ face shield สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อธิบดี รพช.สธ. แนะนำเลิกตั้งด่านตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 หน่วยงานตรวจคัดกรองและเกิดการแพร่กระจาย ควรระดมเจ้าหน้าที่ของรัฐบูรณาการแต่ละพื้นที่ร่วมกับฝ่ายปกครองเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ภูมิภาคอื่นๆ จากนั้นติดตามและทำงานประสานกับสธ.เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด นอกจากนี้เสนอให้ใช้ Face Shield ในการป้องกันโรคโควิด-19</p> <p>-รองโฆษก ตร. ชี้แจงตำรวจตั้งด่านไม่ได้ติดเชื้อจากด่านตรวจโรคโควิด-19 ขอให้มั่นใจมาตรการคัดกรองของเจ้าหน้าที่</p> <p>-นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองปช.กมธ.การสาธารณสุข วุฒิสภา เผยแพร่ข้อมูลความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับ face shield ว่า สามารถนำมาใช้เสริมการป้องกันได้ ห้ามใช้เป็นหลักโดยไม่มี mask</p> <p>5.โสมมีโอพาทีย์ป้องกัน COVID-19 สื่อที่นำเสนอ : เพจ infectious ง่ายนิดเดียว</p> <p>-โพสต์รูปภาพขวดมีน้ำใส ผลักเขียนว่า โสมมีโอพาทีย์ป้องกัน COVID-19 ระบุว่า สธ.จะให้ยาหรือสารอะไรกับประชาชนควรแจ้งที่มา เหตุผลด้วย เข้าใจว่ามาจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ นำออกมาให้ประชาชนคล้ายกรณีโรคไข้เลือดออก</p> <p>6.รพ.ให้ผู้ป่วยกลับบ้านทั้งที่ยังมีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สื่อที่นำเสนอ : ผู้ใช้ทวิตเตอร์ thitapa siripipat</p> <p>-ทวิตข้อความว่า มีผู้ป่วยรายหนึ่งติดเชื้อจากเวทีมวย ไปตรวจรพ.บาราศนราดูล ส่งต่อรพ.บางบัวทอง 2 รพ.ให้อยู่แค่ 5 วัน ทั้งที่ยังมีเชื้อและมีอาการ แต่บังคับให้กลับบ้าน ทำให้สามีและลูกสาวติดเชื้อ และเจ้าของบ้านขอให้ย้ายออกใน 14 วัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.นนทบุรี ชี้แจงว่า ผู้ป่วยหญิง อายุ 46 ปี ภูมิลำเนาอยู่ จ.บึงกาฬ (ที่พักจริงอยู่บางนา กทม.) รักษาที่รพ.บางบัวทอง 2 จำนวน 6 วัน ก่อนกลับบ้าน รพ.ได้อธิบายการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องให้ทราบว่าจะต้องอยู่ในบ้านอีกจนครบ 14 วัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นจนครบ 1 เดือน ซึ่งผู้ป่วยรับทราบและเข้าใจดี หลังจากมีเหตุการณ์ถ่ายคลิปลงโซเชียล ผอ.รพ.บางบัวทอง 2 ได้โทรศัพท์พูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ป่วย ว่าหากกังวลเรื่องอาการสามารถกลับมาอนที่รพ.อีกครั้งได้ แต่ผู้ป่วยขออยู่บ้าน ขณะพูดคุยไม่ได้มีอาการเหมือนในคลิป ไม่มีความต้องการเพิ่มเพียงแต่เปรียบเทียบกับเพื่อนที่รักษาที่อื่นจนหมดเชื้อถึงได้ออกรพ. ไม่ต้องกักตัวต่อ ทั้งนี้ สามีของผู้ป่วยไม่ได้ติดเชื้อ ส่วนบุตรป่วยติดเชื้อรักษาอยู่ที่สถาบันบาราศนราดูล</p> <p>7.อุโมงค์ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.อารีลักษณ์ เมืองมูล อายุ 32 ปี ลูกสาวเจ้าของตลาดสดบ้านไชยพรม อ.เชียงคำ จ.พะเยา สร้างอุโมงค์สำหรับฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้บริการแก่พ่อค้า แม่ค้า และลูกค้าที่มาใช้บริการในตลาด โดยเจ้าหน้าที่รพ.เชียงคำตรวจสอบแล้วว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้จริง ลักษณะการทำงานจะมีหัวฉีดพ่นละอองน้ำออกมา กำลังสั่งซื้อเครื่องพ่นหมอกควันราคา 30,000 บาท มาติดตั้งเพื่อใช้น้ำยาฆ่าเชื้อแบบเติมประสิทธิภาพ สำหรับน้ำที่ใช้ฉีดพ่นเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อทางการแพทย์โดยตรง ขวดละ 2,400 – 2,700 บาท อยากให้รัฐช่วยสนับสนุนฯ จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือบริจาคเข้าบัญชี.กรุงเทพฯ หรือบริจาคสิ่งของต่างๆ ได้ อาทิ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ฯลฯ</p> <p>8.อาจารย์พิเศษทันตแพทย์ จุฬาฯติดเชื้อ สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวอิศรา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-มีข้อความในรูปแบบที่ข้อความ ส่งในโซเชียลมีเดียว่า มีทันตแพทย์รายหนึ่งที่เข้าไปคลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ติดเชื้อโควิด-19 มีผู้สัมผัสใกล้ชิดประมาณ 20 คน ล่าสุด คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์เตรียมชี้แจงเรื่องดังกล่าว</p> <p>การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์สยามกีฬา, เว็บไซต์เชียงใหม่นิวส์</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 จัดแคมเปญเชิญชวนคนไทยร่วมกันปรบมือและให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นเวลา 5 นาที เพื่อขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ในเวลา 20.00 – 20.05 น. คืนวันที่ 29 มี.ค. พบว่า ประชาชนหลายพื้นที่พากันร่วมนอกมายืนที่หน้าระเบียบบ้านร่วมกันปรบมือในเวลา 20.00 น. โดยมีการจะแซ่ร์คลิปปภาพลงในโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ มีบรรดานักการเมือง ดารา ศิลปิน หลายท่านได้ร่วมปฏิบัติแคมเปญดังกล่าวด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Sartra SForester โพสต์ข้อความและวิดีโอ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานมรดกโลก ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ให้กำลังใจหมอ-พยาบาล ที่ผู้พบเห็นแล้วประทับใจ มีผู้กดไลค์และแชร์จำนวนมาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน, ประชาชาติธุรกิจ เว็บไซต์สยามรัฐ, มติชน, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, nationtv, bangkokbiznews, thansetthakij</p> <p>-เสนอข่าว ทอท.ผ่อนปรนให้ผู้โดยสารนำเจลล้างมือติดตัวขึ้นเครื่องบิน หรือเข้าไปในเขตหวงห้ามของท่าอากาศยานจากเดิม 100 มล.เป็น 350 มล.</p> <p>-กระทรวงกลาโหม เตรียมพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพ และรพ.ทหารทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลืองานของสธ. รวมทั้งสำรวจพยาบาลทหารนอกสายงานเพื่อนำกลับมาช่วยเหลืองานด้านการแพทย์ นอกจากนี้ ได้ติดต่อแพทย์ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วให้กลับมาช่วยงานเช่นกัน</p> <p>-ก.การพัฒนาสังคมฯ เพิ่มความเข้มงวดบุคลากร จนท.ที่ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามแนวทางของสธ.อย่างเคร่งครัด โดยต้องสวมหน้ากากป้องกัน แสดงบัตรพนักงานต่อจนท.ที่จุดคัดกรอง และ เน้น work from home งดให้บุคคลภายนอกเข้ามาในอาคารในพื้นที่สะพานขาว ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป</p> <p>-ก.วัฒนธรรม กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการจัดงานในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาทิ งานบวช งานสมรส งานศพ เป็นต้น</p> <p>-หนุ่มออส.มูลนิธิรวมใจการกุศลราชบุรี อ.บ้านโป่ง บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามบ้านเรือนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ขอแลกกับหน้ากากอนามัยและถุงมือยาง</p> <p>-หนึ่งในแฟนมวยผู้ติดเชื้อ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้กลับไปพักที่บ้านแล้ว หลังเข้ารับการรักษาที่รพ. 12 วัน โดยรวมแทบจะไม่มีอาการ บางวันอาจมีคลื่นไส้ เวียนศีรษะเล็กน้อย แพทย์รักษาตามอาการจนร่างกายปกติก็ได้กลับบ้าน และให้กักตัวอีก 14 วัน ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ติดเชื้อทั้งในวงการมวยและคนอื่นๆ ถ้าทำตามแพทย์สั่งจะหายไว</p> <p>-กรณีมีผู้ใช้โพสต์เฟซบุ๊กใช้นาม Martin X Khemmathin โพสต์ข้อมูลการใช้เฟซบุ๊กของนายหนึ่ง บินกลับจากอังกฤษ อ้างว่า ผ่านจุด ตม.คัดกรอง ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีไข้ เมื่อมีการวัดอุณหภูมิ พบว่ามีอุณหภูมิ 36.5 แต่ได้ยืนยันว่ามีไข้ แต่ จนท. ไม่สนใจ ให้ผ่าน ตม.ออกมาได้ นอกจากนั้น ยังกล่าวถึงการปัญหาการตรวจ Covid ที่ รพ.ต่างๆ ในไทย โดยล่าสุด ผู้โพสต์ ได้ลบข้อความออกไปแล้ว แต่มีผู้แคปหน้าจอ ส่งต่อทางโซเชียล ผู้บัญชาการสธม.จึงได้มอบหมายให้ บก.ตม.2 ชี้แจง จุด ตม.ที่ผู้โพสต์อ้างถึง น่าจะเป็นจุดคัดกรองของเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค โดยตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ผู้โดยสารบินมาถึงไทย เที่ยวบิน TG 917 เมื่อวันที่ 22 มี.ค.63 ถึงเวลา 16.50 น. โดยกระบวนการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค ยืนยันว่ามีอาการตรวจ วัดอุณหภูมิทุกราย หากมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 จะถูก ควบคุมตัวเพื่อเข้ากระบวนการรักษา และสอบสวนอาการ หากไม่มีไข้จึงจะผ่านไปลงทะเลเบียน และแสดง เอกสารรับรองสุขภาพ หรือ Fit to Fly อีกครั้งจากเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค ซึ่งจะประทับตรา สธ.ให้ จึงจะสามารถเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ หากไม่มีตรา สธ.รับรอง ทาง ตม.จะไม่ให้ผ่านเด็ดขาด ทั้งนี้ การ ระบุว่าป่วยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับข้อวินิจฉัยของแพทย์ เชื่อว่าคงมีการตรวจสอบ และมีการชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้อง หากพบว่า มีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงจะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p> <p>-สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ เรื่อง ความต้องการ ปชช. กับ จุดยืนการเมือง ประชาชน ร้อยละ 95.8 ต้องการ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ไว้กับตัว ร้อยละ 95.1 ต้องการหน้ากากอนามัย ป้องกัน ร้อยละ 87.8 ต้องการให้รัฐบาลทุ่มเททุกอย่างไปดูแล แพทย์ พยาบาล รักษาผู้ป่วย</p> <p>-จ.ปัตตานี มีผู้ป่วยมากเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้ โดยพบผู้ป่วยเพิ่มอีก 7 ราย รวมเป็น 41 ราย ส่วนที่นอนรักษาที่รพ. เพิ่มเป็น 22 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่สัมผัสจากผู้ป่วยที่เข้าร่วมกิจกรรมโยธิตมาเลเซียและอินโดนีเซีย</p> <p>-จ.ตรัง ผู้ว่าฯตรัง แสดงความไม่พอใจประชาชนที่ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่ให้ตรวจอุณหภูมิ บางรายต้องนำตัวมาชี้แจงให้ฟังกันยกใหญ่</p> <p>-จ.นครศรีธรรมราช ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช ได้รับการร้องเรียนจากพลเมืองดีว่า บณูเขาในป่าสวนยาง หมู่ 1 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช มีการลักลอบเปิดบ่อนเล่นการพนันชนไก่ บรรดาเซียนไก่ชนได้นัดหมายกันลักลอบเปิดบ่อนชนไก่</p>	

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

บริเวณสวนยางบนภูเขา แต่กว่าเจ้าหน้าที่จะไปถึงกลุ่มคนดังกล่าวได้หลบหนีไปหมดแล้ว

-จ.ตาก ชาวเขาเผ่าลาหู่และปาเกะญอ ลงมติปิดหมู่บ้านบนดอยสูงไม่ให้ใครเข้าออกผู้ใดฝ่าฝืนกฎเหล็กถูกปรับ 5,000 บาท

-จ.ภูเก็ต คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยกระดับมาตรการคุมเข้ม ประกาศ ปิดทางเข้า-ออกทางบก ทางเรือ ยกเว้นช่องทางเดินอากาศ ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.-30 เม.ย.63 ขณะที่เส้นทางเดินทางอากาศใช้เวลาเฉลี่ยร่นนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ทั้งหมดก่อนประกาศปิด 10 เม.ย.นี้ และ เป็นจังหวัดแรกที่ประกาศเคอร์ฟิวส์ตั้งแต่วันที่ 17.00 น.-24.00 น.และ ให้ออกประกาศ มาตรการระเบียบปฏิบัติเป็นภาษาอังกฤษด้วย

-จ.ยะลา มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิตรายแรก สสจ.ยะลา ประกาศแนวทางจัดการศพผู้ติดเชื้อตามข้อเสนอจากสำนักจุฬาราชมนตรีว่า ให้ประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในการจัดการศพและให้บุคคลที่เป็นมุสลิมทำการตะยัมมูม (แทนการอาบน้ำศพ) ในห้องปลอดเชื้อ และจะต้องสวมชุดป้องกันการติดเชื้อ ย้ำห้ามญาติหรือผู้มาเยี่ยมสัมผัสหรือจูบศพ ด้านผวจ.ยะลา มีคำสั่ง ห้ามประชาชนเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

-จ.อุดรธานี จนท.ตำรวจ นำกำลังเข้าตรวจสอบร้านน่องแบงก์บุฟเฟ่ต์เป็นอย่างดี หลังพบเปิดร้านให้ลูกค้านั่งดื่มกินราว 3-4 โตะ และจำหน่ายเบียร์ ฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานีและคำสั่งจังหวัดอุดรธานี

-จ.ชลบุรี ยอดผู้ติดเชื้อสะสมยังคงอยู่ที่ 49 คน ในส่วนของกลุ่มเสี่ยงใกล้ขีดเขียนมวนน่าจะหมดแล้ว เหลือแต่กลุ่มเสี่ยงจากธนาคารกสิกร สาขาบ่อวิน อ.ศรีราชา ที่ได้รับเชื้อจากสามี มีประมาณ 200 คน ฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชน ถ้ารู้ตัวว่าอยู่กลุ่มเสี่ยงให้กักตัวเองจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แพร่กระจายของเชื้อโรคออกไปอีก

-จ.นนทบุรี หลังจากเขียนมวยชายชาว ต.ไทรมา อ.เมืองนนทบุรี วัย 68 ปี ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิตเป็นรายที่ 7 ของประเทศ สสจ.นนทบุรี เผยว่า ผวจ.นนทบุรี สั่งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่สืบค้นเก็บข้อมูลจากญาติผู้เสียชีวิตว่า ผู้เสียชีวิตไปที่ไหนบ้าง มีคนสัมผัสใกล้ชิดกี่คน เพื่อรายงาน ศบค.ทราบและประกาศให้คนในกลุ่มเสี่ยงกักตัวจนกว่าจะครบกำหนด 14 วัน มีรายงานว่าญาติผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า เขียนมวยผู้ตายไม่ได้บอกคนในครอบครัวว่าไปดูมวยที่สนาม มวยลุมพินี และสนามมวยออก.ก.3 นนทบุรี จนกระทั่งวันที่อาการทรุดหนักไปหาแพทย์ที่ รพ.นนทเวช ถึงยอมเล่าให้ครอบครัวฟัง ซึ่งคนในครอบครัว 4 คนคือภรรยา ลูกชาย ลูกสาว และลูกเขย อยู่ระหว่างกักตัว ตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบเชื้อ

-ไปรษณีย์ไทย บริการขนส่งหน้ากอกอนามัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากภาครัฐ เอกชน และประชาชน ถึง 30 เม.ย.นี้ ณ ที่ทำการทั่วประเทศ ทั้งยังพร้อมรับฝากถึงที่กรณีเป็นหน่วยงาน หากเป็น "อุปกรณ์ทางการแพทย์" ที่ไม่ใช้การส่งในเชิงพาณิชย์ ก็แจ้งความจำนงกับไปรษณีย์ไทย เพื่อประสานงานในการขนส่ง ฟรี

-ผู้คนวิตกกังวลเกรงติดเชื้อ COVID-19 พบ 3 วัดดัง มีของขลัง หวั่นระโม เชื่อกันว่าป้องกันโรคทำในอดีต คนแห่บูชาเกลี้ยง จนต้องออกจุ่มใหม่ปลายเดือน ส่วนหลวงพ่ือน้ำฝน วัดไผ่ล้อม ออกหน้ากากผ้าลงยันต์ "นะปัดตลอด" บูชาขึ้นละ 59 บาท ด้านวัดเถรพลายแจกฟรีสติ๊กเกอร์ยันต์เกราะเพชร แจกหมดจนต้องพิมพ์ใหม่ คนในวงการศาสนาชี้ทั้งหมดเป็นเพียงการสร้างกำลังใจให้ประชาชนในยามวิกฤต เน้นดูแล ตัวเองดีที่สุด

-นายกผู้ส่งออกผลไม้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้าง) กว่า 1,000 ราย ออกมาตรการป้องกันพนักงาน 5,000 คน ไม่ให้ติดเชื้อโควิด โดยเฉพาะกลุ่มคัด-บรรจุ เพราะอาจกระทบส่งออกและภาพพจน์ผลไม้ไทย เผยบางคลังห้ามลูกจ้างออกจากพื้นที่ หากใครกลับบ้าน ตจว.ไล่ออกทันที รวมทั้งเพิ่มความเข้มข้นรักษาความสะอาดทุกขั้นตอน

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน

-เสนอข่าว ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 สนธิกำลังฝ่ายปกครอง อ.แม่สอด ตำรวจตระเวนชายแดน และ สายตรวจป่าไม้ที่ 4 ตรวจอายัดแอลกอฮอล์เจลไม่มีฉลากซุกเต็มรถกระบะขนส่งสินค้า 3 คัน รวมกว่าหมื่นขวด มูลค่ากว่า 2 ล้านบาทเตรียมส่งเข้าหัวเมืองขึ้นใจ แต่ไม่มีเอกสารใดๆ มาสำแดงต่อเจ้าหน้าที่

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-เสนอข่าว อีสานโพล ม.ขอนแก่น เผยผลสำรวจ ประเด็นที่คนอีสานพึงพอใจมากที่สุดคือการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ขณะที่ประเด็นที่พึงพอใจน้อยที่สุด คือการบริหารจัดการโดยรวมของรัฐบาล นอกจากนี้ คำดัชนีความพอใจของ รมว.สธ. อยู่ที่ 24.1

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-เสนอข่าว น.ส.พิมพ์ทิพย์ พันธุ์ชาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เห็นว่า ตม.ควรปรับบทบาททำงานในเชิงรุกจากที่เคยมุ่งเรื่อง อาชญากรข้ามชาติ มาเพิ่มเรื่องการเฝ้าระวังโรคข้ามชาติ ด้วยการส่งต่อข้อมูลที่ได้จากโรงแรม สถานประกอบการให้สาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ได้ข้อมูลที่เท่าทันสถานการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเฝ้าระวังโรค แต่น่าเสียดายที่เสนอไปตั้งแต่หลายเดือน ซึ่งการแพร่ระบาด ยังไม่หนักหนาเท่านี้ ถ้าตม.ทำตามข้อเสนอไป ก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่สาธารณสุขในบางพื้นที่ตามหาตัวชาวต่างชาติที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่เจอ มาเริ่มทำในตอนนี้ก็ยังไม่สาย จึงอยากให้ตม.พิจารณาข้อเสนอนี้เพื่อนำไปปรับการทำงานด้วย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การเปิดรับบริจาคของหน่วยงานต่างๆ สื่อที่นำเสนอ : สยามกีฬา,ไทยรัฐ</p> <p>- เสนอข่าว "ซิโก้" เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ประธานมูลนิธิซิโก้ เปิดรับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อหน้ากาก 3M N95 โดยเงินบริจาคทั้งหมด ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. 63 ถึง วันที่ 15 เม.ย. 63 โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อจะนำไปร่วมสมทบในการจัดหาหน้ากาก N95 ให้กับรพ.ดังนี้ 1.โรงพยาบาลบำราศนราดูร, 2.สถาบันโรคทรวงอก, 3.โรงพยาบาลรามารักษ์, 4.โรงพยาบาลชลบุรี บริจาคได้ที่มูลนิธิซิโก้ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 308-248-4985</p> <p>- นายไชยะ อังกินันท์ นายกอบต.เพชรบุรี และ สส. มอบแอลกอฮอล์ 8,000 ลิตร ให้สสจ.เพชรบุรี เพื่อจัดสรรให้กับประชาชนต่อไป</p>	
<p>Fakenews สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- เสนอข่าว ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงข่าวปลอม ที่ว่า 5,000 ชีวิตเสี่ยงติดโควิด-19 และเรือนจำกลางอุดรธานีขาดแคลนทุกอย่างต้องการความช่วยเหลือด่วน นั้น ไม่เป็นความจริง</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์(ไทยรัฐ ,กรุงเทพธุรกิจ,ข่าวสด,คมชัดลึก,ไทยโพสต์,บ้านเมือง,มติชน,บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (xinhuathai,prachatai)</p> <p>- เสนอข่าว คกก.สุขภาพของจีน รายงานว่า จีนแผ่นดินใหญ่พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยัน 45 ราย โดย 44 รายมาจากนอกประเทศ ส่วน 1 รายเป็นผู้ป่วยในประเทศ มาจากมณฑลเหอหนาน ขณะที่สนามบินทุกแห่งในมณฑลหูเป่ย์ เริ่มกลับมาให้บริการเที่ยวบินในประเทศ ยกเว้นสนามบินเทียนเหอ ของเมืองอู่ฮั่น ที่จะเริ่มเปิดบริการเที่ยวบินในประเทศวันที่ 8 เม.ย.นี้</p> <p>- บริษัทจากจีนเสนอเปลี่ยนชุดทดสอบ COVID-19 ให้ใหม่กับประเทศสเปน หลังจากมีชุดทดสอบจำนวนมากที่ใช้ไม่ได้ผลจริง เพราะรัฐบาลสเปนไปซื้อจากบริษัทจีนที่ไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>- การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน 199 ประเทศและเขตปกครองพิเศษทั่วโลก สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ยอดผู้ติดเชื้อรวมเพิ่มเป็นมากกว่า 680,000 ราย เสียชีวิตมากกว่า 32,000 ราย ขณะที่รักษาหายได้มากขึ้นเป็น 146,000 ราย</p> <p>- สหรัฐฯ กลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลก ผู้เสียชีวิตในระยะเวลาเพียง 3 วัน เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตัว อยู่ที่ 2,229 ราย ส่วนยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 123,774 ราย ในจำนวนนี้อยู่ในรัฐนิวยอร์ก กว่า 52,000 ราย เสียชีวิต 672 ราย ทั้งมีทารกอายุไม่ถึง 1 ขวบเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ที่เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ซึ่งถือเป็นเคสแรกของโลกที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่า 1 ขวบ เสียชีวิตจากโรคนี้อัน และยังมียกโทฮวัย 49 ปี เสียชีวิตในเรือนจำจากการติดเชื้อที่รัฐหลุยส์เซียนา เป็นรายแรกของประเทศ</p> <p>- อิตาลีเผยว่า พบผู้เสียชีวิตรายใหม่อีก 889 ราย ทำให้ยอดเสียชีวิตรวมทะลุเป็น 10,023 ราย ส่วนยอดสะสมผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 92,472 ราย</p> <p>- สเปนมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นวันเดียว 838 ราย รวมเป็น 6,528 ราย ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 78,797 ราย</p> <p>- ฝรั่งเศสเสียชีวิตเพิ่มเป็น 2,314 ราย ติดเชื้อเป็น 37,575 ราย</p> <p>- เยอรมนีเสียชีวิตอีกเพิ่มเป็น 433 ราย ติดเชื้อเป็น 57,695 ราย</p> <p>- อังกฤษ เขียน จม.เตือนประชาชนถึงการแพร่ระบาด จะรุนแรงหนักขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้ หลังยังพบผู้เสียชีวิต 260 ราย ทำให้ทะลุเป็น 1,019 ราย ติดเชื้อเพิ่มเป็น 17,089 ราย จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการล็อกดาวน์ อยู่ที่บ้าน รักษาชีวิตตัวเอง</p> <p>- ขณะที่หนังสือพิมพ์บรัสเซลส์ ไทมส์ ของเบลเยียมรายงานว่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพบแมว 1 ตัว ในเมืองลิจ ติดโรคโควิด-19 จากเจ้าของ แมวมีอาการหายใจลำบาก อาเจียน และท้องเสีย คล้ายกับอาการป่วยของคน ทั้งพบเชื้อไวรัสในอุจจาระของแมว แต่เบื้องต้นยังต้องศึกษาต่อไป พร้อมยืนยันว่ามีโอกาสน้อยที่คนจะติดเชื้อจากสัตว์เลี้ยง ถือเป็นเคสแมวติดเชื้อครั้งแรกของโลก หลังจากที่เคยพบสุนัข 2 ตัว ในฮ่องกงติดเชื้อจากเจ้าของ โดยตัวแรกที่ติดเชื้อตายในเวลาต่อมา เป็นสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนวัย 17 ปี</p> <p>- เจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐเฮสเซ็น ทางภาคตะวันตกของเยอรมนี พบนายโจมัส เซเฟอร์ วัย 54 ปี มนตรีฝ่ายเศรษฐกิจรัฐเฮสเซ็น ถูกพบเสียชีวิตบริเวณรางรถไฟเขตเวส์บาเดน เชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตาย ในช่วงที่ผ่านมา นายเซเฟอร์ทำงานข้ามวันข้ามคืน เพื่อช่วยเหลือบริษัทและแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด แต่พักหลังเจ้าตัววิตกกังวลอย่างหนักถึงผลกระทบรุนแรงทางเศรษฐกิจที่จะตามมาหลังสถานการณ์ยุติลง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ บทนำมติชน</p> <p>- กล่าวว่ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป แสดงความห่วงใยต่อการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นใน ตจว. ระบุว่า การแพร่กระจายเชื้อในภูมิภาคเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ใน กทม. และจะพบผู้ป่วยอาการหนักใน ตจว.ได้ในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไป ในหลายจังหวัดที่พบผู้ป่วย มีการทำงานที่มีมีความเข้มแข็ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นลักษณะของสังคม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ กาแฟดำ</p> <p>-แสดงชาร์ต 4 ภาพที่แสดงข้อมูลและแนวโน้มที่จะกำหนดทางเลือกให้รัฐบาลไทยว่าจะตัดสินใจเดินเส้นทางไหน เลือกระหว่างที่ทำอยู่ปัจจุบัน หรือ Lockdown ประเทศอย่างจริงจัง เพื่อสกัดไม่ให้ไวรัสแพร่กระจายรุนแรงหนักหน่วงไปกว่านี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ สมรู้ร่วมคิด</p> <p>-กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการจัดการเพื่อหยุดการแพร่ระบาดจะรวมศูนย์อยู่ที่เมืองหลวง ต่อไปคงต้องเพิ่มบทบาทให้กับท้องถิ่นมากขึ้น เพราะขณะนี้ได้แพร่กระจายไปกว่า 40 จว.แล้ว ทุกชุมชนล้วนมีความเสี่ยงเหมือนกันหมด กลไกสำคัญ คือ พี่น้อง อสม. ที่อยู่ในชุมชนต่างๆ ปัจจุบันมีถึง 1,040,000 คนทั่วประเทศ หากจะให้ได้ผลดีมากยิ่งขึ้น รัฐบาลควรเชื่อมั่นในพลังของท้องถิ่น กระจายอำนาจให้ทั่วถึง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-สัมภาษณ์ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลฯ เกี่ยวกับแอปพลิเคชันติดตามคนที่ต้องเข้าข่ายกักตัวอยู่บ้าน โดยใช้แอป AOT Airports พัฒนาต่อยอดให้ ก.มหาดไทยมอบให้ พวจ. นำไปใช้ เน้นเฉพาะคนที่ออกจาก กทม. ก่อน เพราะเป็นพื้นที่เสี่ยง ส่วนอีกเรื่องจะเป็นการพัฒนาเว็บไซต์ ThaiFightCOVID และจัดการเรื่องการมอเน็ตอร์ fake news</p>	
<p>ไฟป่า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, เว็บไซต์Innews, เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นางนงนุช ภิรมย์ภักดี รมว.กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ทุกจังหวัดในพื้นที่เร่งระดมกำลัง เข้าควบคุมและดับไฟ ทั้งภาคพื้นดิน และการใช้อากาศยานของกองทัพ ของก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ขอความร่วมมือประชาชนและอาสาสมัคร ช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ โดยให้มีการเข้าประจำการในระดับหมู่บ้าน นอกจากนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด ในการติดตามจับกุมคนจุดไฟเผาป่ามาดำเนินคดี และขอให้จัดทำแนวป้องกันไฟป่า รวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองทุกประเภท จัดให้มีการฉีดพ่นและโปรยละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนอย่าจุดไฟเผาป่า หากพบเห็นผู้กระทำผิดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที สำหรับการแก้ไขปัญหามอกคว้นข้ามแดน นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษ ประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียน ตามกลไกข้อตกลงเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน โดยการจัดส่งแบบฟอร์มรายงานสถานการณ์เป็น ประจำทุกวัน เพื่อให้ทุกประเทศรับทราบปัญหา และกำหนดมาตรการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม</p>	-
<p>ผู้ป่วยทางจิตก่อเหตุแทงเด็กนร.ซ้ำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์Thestandard, เว็บไซต์sanook, เว็บไซต์เนชั่นทีวี, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์เดลินิวส์, มติชนออนไลน์, ผจก.ออนไลน์,</p> <p>-เสนอข่าว จนท.ตำรวจ สภ.นครชัยศรี จ.นครปฐม รับแจ้งมีเหตุเด็กถูกแทงได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส ถูกนำส่ง รพ.นครปฐม และเสียชีวิตในเวลาต่อมา เบื้องต้นทราบว่า ผู้ก่อเหตุ คือน.ส.จิตจรดดา ตันติวณิชยสุข เป็นผู้ป่วยทางจิต มีอาการทางประสาท เพ็งออกจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ สาย 4 ได้เพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น เนื่องจากถูกส่งตัวไปเข้ารับการรักษาแล้วเพิ่งกลับมาพักที่บ้าน โดย นางสาวจิตจรดดา เคยก่อเหตุใช้อาวุธมีดแทงเด็กนักเรียนหญิงร.ร.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 4 คน จนได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดวันที่ 9 ก.ย. 48 ถูกจำคุก 8 ปี ในความผิดฐานพยายามฆ่า แต่รับสารภาพ ศาลลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก 4 ปี แต่ นางสาวจิตจรดดาได้รับการพิสูจน์ว่ามีอาการป่วยโรคจิตเภทเรื้อรังมาตั้งแต่อายุ 20 ปี ศาลจึงเห็นว่าหลังจากจำเลยรับโทษจำคุกครบ 4 ปีแล้ว ให้ส่งตัวไปบำบัดอาการป่วยที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ให้หายเป็นปกติ และเมื่อมีอาการดีขึ้นแล้วทางสถาบันจึงอนุญาตให้กลับบ้านได้</p>	-
<p>ชาวบ้านแห่ตักน้ำจากบ่อน้ำพุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังฝนทิ้งช่วงนาน ส่งผลให้น้ำในลำห้วยลูโบ๊ะบาตู หมู่ 1 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล เกิดตื้นเขิน โดยมีชาวบ้านเดินทางเข้ามาขุดตักน้ำและตักใส่ขวดแจกจ่าย เชื่อว่าจะหายเมื่อย อดชื่น ผ่อนคลาย ล่าสุด สสจ.สตูล ได้เก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจ ซึ่งจะทราบผลในเร็วๆ นี้</p>	
<p>วันไบโพลาร์โลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ สรรสาระ</p> <p>-เสนอข่าว วันไบโพลาร์โลก ตรงกับวันที่ 30 มี.ค.ของทุกปี เริ่มต้นขึ้นจากความคิดริเริ่มของเครือข่ายโรคไบโพลาร์ของทวีปเอเชีย ซึ่งได้ร่วมกับอีก 2 องค์กรอย่าง International Bipolar Foundation และสมาพันธ์โรคไบโพลาร์สากล ในการขับเคลื่อนและทำงานร่วมกันในวันดังกล่าวนี้ โดยถือเอาวันที่ 30 มีนาคม ซึ่งเป็นวันเกิดของวินเซนต์ แวน โก๊ะ ศิลปินผู้ล่งลับ ที่คาดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในผู้ป่วยไบโพลาร์ มาจัดตั้งวันไบโพลาร์โลกขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ทั่วโลกเร่งป้องกันและดูแลผู้ป่วยโรคไบโพลาร์</p>	

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

มาตรฐานรถเร่

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการค้าปลีกที่นำยานพาหนะมารับซื้อสินค้าประเภทต่างๆจากตลาดไท นำไปจำหน่ายในชุมชนและหมู่บ้าน ในรูปแบบตลาดสดเคลื่อนที่ที่เรียกกันว่า "รถเร่หรือรถฟุ่มพวง" พบว่าส่วนใหญ่วัตถุดิบที่จำหน่ายมักเป็นประเภทผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์สด อาหารแห้ง อาหารบรรจุปิดสนิท อาหารแปรรูป โดยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน จึงขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ 9 ข้อ ได้แก่ 1.พาหนะ/รถเร่สะอาด จัดเก็บอาหารเป็นสัดส่วน มีการปกปิด และทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกวัน 2.อาหารสด อาหารปรุงสำเร็จ อาหารแห้ง อาหารแปรรูป จัดเก็บแยกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน 3.เนื้อสัตว์สด อาหารทะเล ต้องสะอาด จัดเก็บแยกภาชนะ มีการปกปิดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส 4.อาหารปรุงสำเร็จ บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม มีการปกปิด ห้ามนำอาหารที่ปรุงข้ามวันมาจำหน่าย 5.ผลไม้ตัดแต่ง ล้าง จัดเก็บแยกตามประเภทผลไม้ มีการปกปิด ใช้น้ำแข็งสะอาด 6.ภาชนะ/อุปกรณ์ แยกใช้ระหว่างอาหารสุก อาหารดิบ ผักและผลไม้ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคทุกวัน 7.ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ สวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ใช้อุปกรณ์หรือสวมถุงมือหยิบจับอาหารพร้อมบริโภค 8.ผู้ซื้อและผู้ขายห่างอย่างน้อย 1 เมตร และ 9.หากมีอาการคล้ายโรคระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

